



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่
๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรอง
ความเหมาะสมเบื้องต้น จำนวน ๒ ราย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการประเมินด้านผลงานและความสามารถในการนิเทศ
การศึกษา ได้ทำการประเมินด้านผลงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าว
มีผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จำนวนทั้งสิ้น
๒ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ พลนาคุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๕๐๐๑	นางสาวอาทิตย์ยา พิมพา	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พระเทพภาวนาวิกรม วิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โดยนำเสนอและสรุปแผนการนิเทศการศึกษา คนละไม่เกิน ๔๐ นาที (นำเสนอและสรุป ๓๐ นาที/คณะกรรมการประเมิน ๑๐ นาที) โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกสามารถนำโน้ตบุ๊ก หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
๒	๐๒๕๐๐๒	นางสาวสโรชา แซวกระโทก	

๒